



ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๑๓	นางสาววิมานันท์ โอโน	ผ่านการเลือกสรร
๒	๐๑๐๑๐	นางสาวธัญพร ทองงาม	สำรองลำดับที่ ๑
๓	๐๑๐๐๑	นางสาวณัฐพร พูลธิเวทย์	สำรองลำดับที่ ๒
๔	๐๑๐๐๓	ว่าที่ ร.ต. หญิง ลลิตภัทร เดชะคัมพร	สำรองลำดับที่ ๓
๕	๐๑๐๐๒	นายโกมินทร์ ประมวล	สำรองลำดับที่ ๔
๖	๐๑๐๐๖	นางสาวกนกพร อ่องอร่าม	สำรองลำดับที่ ๕

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๐๒	นางสาวศศิมา ศรีสีบมา	ผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน

- ไม่มีผู้สอบผ่าน -

บัญชีการคัดเลือกนี้ ใช้ได้ไม่เกินภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่หากมีการคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้ว การขึ้นบัญชีฉบับนี้เป็นอันยกเลิกรวมถึงกรณีต่างๆ ดังนี้

๑. ผู้ขึ้นบัญชีได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นบัญชีไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ทั่วไป ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. กรณีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงาน  
ตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้นำใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้ง  
ผล X - Ray ปอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ตัวจริง) นำมายื่นในวันรายงานตัวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนำพล แคนพิพัฒน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ